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218. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 18. september 2023, á Teams 

Mætt: Erla Friðriksdóttir formaður, Karl Kristjánsson, Sigurður Halldór Árnason, Valdís Einarsdóttir, 

Arnar Kristjánsson, og Magnús A. Sigurðsson.  

Forföll: Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Arnheiður Jónsdóttir og varamaður Arnheiðar, Ólafur 

Helgi Haraldsson, forfölluðust. 

 

Fundarritari: Jakob Stakowski.  

  

Formaður setti fund kl. 13.05. 

1. Fundargerð 217. fundar Breiðafjarðarnefndar 

Fundargerð 217. fundar nefndarinnar sem var haldinn 28. og 29. ágúst 2023. 

Afgreiðsla: 

Fundargerð lesin upp og samþykkt. 

 

2. Deiliskipulagslýsing í landi Ljárskóga nr. 0519/2023  

Breiðafjarðarnefnd hefur borist beiðni frá Dalabyggð vegna deiliskipulagslýsingar fyrir blandaða 

byggð í landi Ljárskóga. 

Afgreiðsla: 

Breiðafjarðarnefnd ræddi drög að umsögn sem starfsmaður nefndarinnar undirbjó fyrir fundinn. 

Nefndin ákvað að gera nokkrar breytingar á drögunum. Starfsmaður Breiðafjarðarnefndar mun 

uppfæra drögin og senda þau nefndafólki til staðfestingar.   

 

3. Deiliskipulag Skerðingsstaða í Grundarfjarðarbæ 

Breiðafjarðarnefnd veitti umsögn til Grundarfjarðarbæjar árið 2022 vegna tillögu að deiliskipulagi í 

landi Skerðingsstaða. 

Deiliskipulagið var samþykkt af hálfu sveitarfélagsins Grundarfjarðarbæjar í ágúst 2023 með 13 

skilyrðum.   

Afgreiðsla: 

Skilyrði sveitarfélagsins Grundarfjarðarbæjar við skipulag Skerðingsstaða lögð fram til kynningar.  

 

4. Starfsskýrsla Breiðafjarðarnefndar 2022 

Unnið hefur verið að starfsskýrslu Breiðafjarðarnefndar fyrir árið 2022.   
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Afgreiðsla: 

Breiðafjarðarnefnd samþykkti starfsskýrsluna á fundinum og mun óska eftir fundi með ráðherra til að 

afhenda honum skýrsluna.  

 

5. Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð – staða verkefnis 

Endurskoðun verndaráætlunar fyrir Breiðafjörð hefur verið í ferli síðan 2021. Náttúrustofur á 

Vesturlandi og Vestfjörðum vinna verkefnið.  

Breiðafjarðarnefnd ræddi um stöðu verkefnis á síðasta fundi í ágúst og ákveðið var að Sigurður H. 

Árnason, nefndarmaður og forstöðumaður Náttúrustofu Vestfjarða,  kynni stöðu verkefnisins á 

næsta fundi. 

Afgreiðsla: 

Sigurður Árnason sagði frá stöðu verkefnisins af hálfu Náttúrustofu Vestfjarða en hann hefur ekki 

rætt málið við samstarfsaðilann, Náttúrustofu Vesturlands. Sigurður mun ræða verkefnið við 

Náttúrustofu Vesturlands og upplýsir Breiðafjarðarnefnd á næsta fundi. 

 

6. Landslagssamningur Evrópu og verndarsvæði Breiðafjarðar  

Breiðafjarðarnefnd ræddi um landslagssamning Evrópu á síðasta fundi og ákvað að skoða 

samninginn milli funda.  

Afgreiðsla: 

Starfsmaður Breiðafjarðarnefndar fór með nefndarfólki yfir helstu greinar samningsins sem hafa 

þýðingu fyrir verndarsvæði Breiðafjarðar. Í kjölfarið var rætt um samninginn og möguleika sem felast 

í honum. 

Ákveðið var að ræða málið áfram síðar í haust. 

 

8. Önnur mál 

Engin önnur mál voru rædd. 

 

 

Næsti fundur Breiðafjarðarnefndar verður 20. nóvember, kl.10.30, í Stykkisólmi.  

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14.10. 

 


